



■ “อริป ศิลป์จักร” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ บริษัท อยูธยา แคมป์ปิดอล เซอร์วิสเซส ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลแบรนด์กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ เป็นตัวแทนรับรางวัล แปรนต์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการทางการเงิน (Best Brand Performance On Social Media : Financial Service) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงานประกาศรางวัล Thailand Zocial Awards 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย เพื่อยกย่องแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ ที่สร้างผลงานได้ดีเยี่ยมบนโลกโซเชียล โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดใน 4 ช่องทางหลักคือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงต่างๆ ■ หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR โหวตไฟเขียวมติเพิ่มทุน 31.5 ล้านบาทไปหมดๆ งานนี้เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจในอนาคต ทำให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่ง พร้อมลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ แว่วๆ มาว่าหัวเรือใหญ่ “ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชชา” สนใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม



อริป
ศิลป์จักร



กิตติพันธ์
ศรีบัวเอี่ยม

รถจักรยานยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจหลัก รวมถึงสนใจธุรกิจอนาคตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ (New S-Curve)...บทสรุปจะเป็นอย่างไร ผู้ถือหุ้นรอดติดตามฟังข่าวที่อยู่ ■ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป หรือ PROEN หุ้น IPO น้องใหม่ที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่ง ในฐานะที่เป็นผู้นำในการให้บริการธุรกิจเทคโนโลยี และการสื่อสาร ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Internet Data Center บริการอินเทอร์เน็ต ISP บริการคลาวด์ บริการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งรับเหมาก่อสร้างงานโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน ด้วยจุดเด่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และแนวโน้มเติบโตสูง ดังนั้น จึงต้องพัฒนาศักยภาพฐานทุนให้แข็งแกร่ง เพื่อยกระดับองค์กรให้ได้มาตรฐานระดับสากล จึงมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเร็ว ๆ นี้ โดยมี “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PROEN พร้อมด้วย “สุวิมล ศรีโสภาคจิต” ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียด เพื่อแนะนำภาพรวมของการดำเนินธุรกิจกลยุทธ์การเติบโต และแผนการลงทุนในอนาคตให้กับผู้ลงทุนที่สนใจ ในงานโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. สำหรับผู้ที่สนใจหุ้น IPO เข้าฟังทางระบบออนไลน์ได้ที่ Facebook Live : www.facebook.com/@Proeninternet ■

เขาวลัทธิ สมจิตรสกุล